

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๒๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		
วาระที่ ๑.๒.๑	สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	รับทราบสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาช่วงบ่าย	-
วาระที่ ๑.๒.๒	ผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ คือ หลังจากที่มีการปรับลดงบประมาณในชั้นคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๖๕ ล้านบาท	-
วาระที่ ๑.๒.๓	รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์	รับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ ดังนี้ คือ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาปรับปรุงอุทยานพฤกษศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ๑. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ ๒. งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ อาทิ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร การก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค ๓. งานที่จะดำเนินการในอนาคตตามแผนผังการพัฒนาพื้นที่ อาทิ โรงเรือนปลูกกล้วยไม้ โดมปลูกต้นกระบองเพชร	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม		
วาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยแก้ไขข้อความในหน้า ๒ บรรทัดที่ ๕ เดิม “เจริญสุธานี”	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		เป็น “เจริญสุธาสิณี” และหน้า ๒ บรรทัดที่ ๒๔ เดิม “อาจารย์ ดร.สุธีระ” เป็น “อาจารย์สุธีระ”	
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แบ่งส่วนงานภายในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ และเห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และให้นำประกาศฯ ไปตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป	ศูนย์การแพทย์ฯ/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๑ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติรายชื่อบุคคล/หน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัล เกียรติคุณ (เข็มหรือโล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	อนุมัติชื่อบุคคลและหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ โล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. วัดถ้ำเสือ ๒. นายไพศาล อัครโสภาณ	ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษร ย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. (เพิ่มชื่อปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์)	๑. อนุมัติให้เพิ่มชื่อปริญญาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ ดังนี้	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ</p> <p>(ก) เอก เรียกว่า “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”</p> <p>(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”</p> <p>(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”</p> <p>๒. เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ และให้มหาวิทยาลัยนำ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป</p>	
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้ปรับแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการกระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบและกลไกในการตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่อาจารย์ใช้ประกอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้มีความถูกต้องและชัดเจน ก่อนเสนอไปยังผู้ประเมินผลงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระความรับผิดชอบให้แก่ผู้ประเมินผลงาน และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้</p> <p>๒. กรณีจำนวนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ ซึ่งเดิมกำหนดให้คณะกรรมการฯ มีจำนวน ๓ คน และผู้ผ่านการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ขอให้แก้ไขเป็น “คณะกรรมการฯ มีจำนวน ๕ คน และผู้ผ่านการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕”</p>	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓. ในส่วนคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ขอให้กำหนดไว้ว่า “เป็นบุคคลที่มีได้มีสถานภาพเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย” มิฉะนั้นจะมีข้อจำกัดในการแต่งตั้งกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ</p> <p>๔. กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นำผลงานของนักศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการมาใช้เป็นผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ นอกเหนือจากสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว ควรกำหนดให้สามารถใช้ได้กับสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการด้วย เมื่อมหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นแล้วให้นำเสนอประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป</p>	
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยให้แก้ไขคำให้ถูกต้องจากเดิม “Principle Fellow” เป็น “Principal Fellow”	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยขอให้ปรับแก้ไขการใช้ชื่อตำแหน่งจากเดิม “ตำแหน่งทางวิชาชีพ” เป็น “ตำแหน่งวิทยฐานะวิชาชีพ”	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์กำพล ประทีปชัยกูร ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี)	อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์กำพล ประทีปชัยกูร เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา (๑ ใน ๕ ของภาระงานหรือร้อยละ ๒๐) ให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องใดจาก	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมคณบดีและบุคลากร ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวงษ์ ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี)	อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวงษ์ เป็นอาจารย์สัญญาจ้างตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา และปฏิบัติงานภาระงาน ๒๒๐ หน่วยภาระงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๖ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมคณบดีและบุคลากร ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติการจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี)	อนุมัติให้จ้างศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ เป็นอาจารย์สัญญาจ้างตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา และปฏิบัติงานภาระงาน ๒๒๐ หน่วยภาระงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๖ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมคณบดีและบุคลากร ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้งวง การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๕	ขอปรับแก้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย	อนุมัติให้ปรับแก้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	ขอให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๓	รับทราบ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๒	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

ปัทมา

(นางปัทมา จิรนาธิปกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวไลยลักษณ์